



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค.

ตามที่ สำนักงานการสอบสวนและนิติการได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค. ปฏิบัติงานที่สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) โดยได้กำหนดรับสมัคร วันที่ ๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ คน ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้และประเมินบุคคล โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้ารับการคัดเลือกความรู้และประเมินบุคคล จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน **ห้าม**สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ต้องทราบ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เท่านั้น หากไม่มีบัตรดังกล่าว หรือใช้บัตรอื่นมาแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๔. ขณะที่รอเข้ารับการคัดเลือก ให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกทันทีที่เรียกให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการ สัมภาษณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการมีอำนาจ พิจารณาปรับให้ตกได้ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินบุคคลแล้ว ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากบริเวณอาคารที่ใช้ เป็นสถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอคัดเลือกรายอื่น

๖. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใด ทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และ/หรือคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

อนึ่ง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและ ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองมาตั้งแต่ต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายมานะ สิมมา)

ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ในภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตาม  
 กฎหมายรับโอน ๖ ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดจ้างเป็น  
 ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีอาญาและควบคุมบังคับใช้กฎหมายในภารกิจ  
 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคมของฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ปค.

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาว อธิศรา วงษ์งาม	
๐๐๒	นางสาว ไชนุร วาหะ	
๐๐๓	นางสาว ภัทรวดี อรุณพูลทรัพย์	
๐๐๔	นางสาว สุรางคณา คงเจริญ	
๐๐๕	นาย ธนสิทธิ์ มาลา	
๐๐๖	นางสาว รติพร เครือวงศ์น้อย	
๐๐๗	ว่าที่ ร.ต. อภิวัฒน์ จิแฮ	
๐๐๘	นาย จอมพล อติชาตนันท์	
๐๐๙	นางสาว ฐานัชธิมาศ ศตะรัต	
๐๑๐	นาย คมกฤษ โพธิ์งาม	
๐๑๑	นางสาว หฤทัย เงามศรี	
๐๑๒	นาย อนุชิต ชุ่มอภัย	
๐๑๓	นาย อมรเทพ โพธิ์แก้ว	
๐๑๔	นางสาว กนกวรรณ ชื่นชม	
๐๑๕	นาย ศุภติศ ป้อมภู	
๐๑๖	นางสาว รัชนิกร บุญเป็ง	
๐๑๗	นาย ทศพล นามป้อง	
๐๑๘	นาย ทศพร ทวีทรัพย์	